


แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามกำหนดเวลาตามแผน	นิสิตไม่ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง	1. โครงการการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำกำหนดการรายงานความก้าวหน้าปัญญานิพนธ์	ร้อยละ จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร	มากกว่า ร้อยละ 70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่บรรลุ	1. นิสิตกำลังอยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ 2. รอกการแจ้งสรุปจำนวนนิสิตได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จากมหาวิทยาลัย	1. โครงการการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำกำหนดการรายงานความก้าวหน้าปัญญานิพนธ์	ติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุก 6 เดือน	ปีการศึกษา 2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	-
ขาดผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ สกอ.	คุณภาพของบทความที่เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามเกณฑ์ สกอ. มีน้อย	1. ทูลสนับสนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 2. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความวิจัย 3. จัดตั้ง One Stop Service ให้แก่คณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ อาทิ ในฐาน Scopus หรือ ACI	จำนวนบทความวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ตามเกณฑ์ สกอ.	อย่างน้อย 1 บทความ	ปีงบประมาณ 2562 มีบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (SSAMIC2019) ตามเกณฑ์ สกอ. จำนวน 6บทความ	บรรลุ	-	-	-	ปีงบประมาณ 2562/ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม	-

ระบบการใช้งานของ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกภายในอาคาร ไม่พร้อมใช้งาน อัน เนื่องมาจากอาคารอยู่ ในระหว่างการ ปรับปรุงหลายส่วน	อายุการใช้งานของสิ่ง อำนวยความสะดวกมาก	1. โครงการสำรวจและติดตาม ความพร้อมอาคารคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 2. งานปรับปรุงภายในอาคาร คณะศิลปกรรมศาสตร์	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการดำเนิน โครงการ	ร้อยละ 80	1. ความสำเร็จของ โครงการสำรวจและติดตาม ความพร้อมอาคารคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 85.00 2. มีการดำเนินงานปรับปรุง อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ในบึงประมาณ 2562 คือ งานปรับปรุง ห้อง ปฏิบัติการทอนาฏ ลักษณ์ พร้อมห้องควบคุม และงานระบบ งาน ปรับปรุงห้องน้ำชาย	บรรลุ	-	มีการขอจัดสรร งบประมาณปรับปรุง ภายในอาคาร รวมถึง สนับสนุนการเรียนรู้และ อำนวยความสะดวกภายใน อาคารเพื่อปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง ในบึงประมาณ 2563 - 2564	-	กัญญาณ2562/ รองคณบดีบริหาร และวางแผน ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บริหารความเสี่ยง	-
การรับนิสิตไม่เป็นไป ตามแผนการรับต่อบปี การศึกษา	การแข่งขันการรับนิสิตของ สถาบันอุดมศึกษา	1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร แต่บะหลักสูตร โครงการ Open House 2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการสมัครศึกษาต่อ 3. จัดกิจกรรม Road Show	ร้อยละ จำนวนการ สละสิทธิ์เข้าศึกษาแต่ ละหลักสูตร	แต่ละ หลักสูตรไม่ เกินร้อยละ 20	การรับนิสิต ป.ตรี TCAS1-5 ปีการศึกษา2562 จำนวน 13 หลักสูตร มี 8 หลักสูตร ที่มีจำนวนนิสิต สละสิทธิ์เข้าศึกษาเกินร้อย ละ 20	ไม่บรรลุ	การแข่งขันการรับนิสิตของ สถาบันอุดมศึกษา	1.รับกลยุทธ์แผน ประชาชนสัมพันธ์การรับ นิสิตแต่ละหลักสูตรเชิงรุก (TCAS 1-5 ปีการศึกษา 2563) 2.นำเสนอจุดเด่นหลักสูตร ที่ตอบสนองความต้องการ ตามยุคสมัยและสังคม 3. วางแผนจัด RoadShow ในปีต่อไปให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	มีการติดตามผลการ ดำเนินงานในการบริหาร ความเสี่ยงทุก 6 เดือน	ปีการศึกษา 2561/ รองคณบดีฝ่าย บริการและประกัน คุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่าย บริหารพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์	-

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.3

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ วรรณจิไชย)
ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 30 กันยายน 2562